



ฉบับที่ 5/2560

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2560 หลายดัชนีชี้วัดปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลและการสีข้าว อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการส่งออกขยายแดนชะลอลง อย่างไรก็ตาม ด้านอุปสงค์การใช้จ่ายภาคเอกชนในหมวดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทนยังลดลง กำลังซื้อของผู้บริโภคยังอ่อนแอ แม้รายได้ภาคเกษตรและความเชื่อมั่นจะปรับตัวขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว โดยภาคก่อสร้างมีทรัพย์สินซบเซา ส่วนภาคการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สำหรับการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐในเดือนนี้ชะลอลง หลังจากที่ได้เร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า แต่คาดว่า การเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดจะทยอยมากขึ้นเป็นลำดับ

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ แม้ปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากผู้จบศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน อัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัว และราคาอาหารสดปรับลดลง ด้านยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่สินเชื่อยังหดตัวจากการลดลงในเกือบทุกจังหวัด

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคการท่องเที่ยว ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง หลังจากชะลอลงบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญปรับตัวขึ้น ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาเพิ่มขึ้น จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักของที่พักรวมเพิ่มขึ้น รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารยังขยายตัวได้ สอดคล้องกับสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารยังมีทิศทางดี

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญมาจากผลผลิตพืชเกษตรสำคัญ เช่น อ้อยโรงงานเลื่อนการเก็บเกี่ยวมาช่วงปลายฤดูมากขึ้น รวมถึงผลผลิตข้าวนาปรังดีขึ้นกว่าประเมินไว้มาก มันสำปะหลัง รวมถึงผลผลิตปศุสัตว์ทั้งสุกร และไก่เนื้อเพิ่มขึ้น โดยสรุป**ผลผลิตสินค้าเกษตร** เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.2 ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร** ลดลงร้อยละ 1.3 จากราคาข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง และราคาปศุสัตว์ทั้งสุกรและไก่เนื้อ ยกเว้นราคาอ้อยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเดือนก่อน

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 ส่วนสำคัญจากผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเพราะการเลื่อนเก็บเกี่ยวอ้อยมาเดือนนี้ การสีข้าวเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบ การผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เร่งตัวเพื่อรอการจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ

สำหรับการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ แม้ว่าลดลงในเดือนนี้ร้อยละ 5.2 แต่น่าจะลดลงชั่วคราว เนื่องจากค่าใช้จ่ายหมวดเงินโอนให้ท้องถิ่นลดลง ขณะที่การเบิกจ่ายในโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างระบบถนนของกรมทางหลวงชนบท การก่อสร้างในความรับผิดชอบของจังหวัด และโครงการลงทุนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราเบิกจ่ายมีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐจะกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในระยะต่อไป จากการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด

อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชน ยังลดลงร้อยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน องค์ประกอบสำคัญ มาจากการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ หมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากราคาขายปลีกปรับสูงขึ้น แม้รายได้ภาคเกษตรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับจะดีขึ้น แต่กำลังซื้อโดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจากมีภาระในการชำระหนี้ ทำให้การบริโภคยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 1.6 ส่วนสำคัญจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา สอดคล้องกับสินค้าเชื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรในส่วนของภาคก่อสร้างปรับดีขึ้นเล็กน้อย โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างกลุ่มอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี จากนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้องกับการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 2.1 จากการส่งออกขายแดนไป สปป.ลาว ขณะที่การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่มและน้ำตาลทรายไปสหภาพเมียนมา และจีนตอนใต้ชะลอลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเอเชียขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเร่งตัวร้อยละ 63.6 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากลาวกลับมาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชิ้นกลางของอุตสาหกรรมส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ชะลอลงเหลือร้อยละ 0.56 จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศชะลอตัว และราคาอาหารสด ได้แก่ ผักสด ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม ข้าวและเนื้อสัตว์ปรับลดลง อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่ำร้อยละ 1.2 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากกลุ่มกำลังแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 ยอดคงค้างเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมี 654,909 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.6 ไกล่เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากทรงตัว อย่างไรก็ตาม ประเภทเงินฝากที่ขยายตัวส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชดเชยเงินฝากประจำที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อลดลงร้อยละ 1.1 คงเหลือ 579,375 ล้านบาท โดยลดลงในเกือบทุกจังหวัด ในหลายธุรกิจ ได้แก่ สินค้าเชื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคขนส่ง ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม สินค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง และสินเชื่อครัวเรือนยังขยายตัวได้ ส่วนสินเชื่อธุรกิจโรงแรมและบริการสุขภาพขยายตัวดี สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ 88.5

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

28 เมษายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: Kusolc@bot.or.th